

คำนำ

เอกสารทางวิชาการเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ สืบเนื่องจากโรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภทและหนึ่งในประเภทของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา คือ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นที่ยกย่องของสังคม ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอดส์เมื่อมีบุตรหรือญาติที่อยู่ในช่วงวัยที่ต้องได้รับการศึกษาและไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนแบบปกติทั่วไปได้เนื่องจากมีรายได้น้อยและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนซึ่งประสบปัญหานักเรียนกลุ่มนี้เมื่อจบการศึกษาไปแล้วไม่สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการได้หรือมีอุปสรรคในการศึกษาต่อ เนื่องจากถูกมองว่ามีปัญหาด้านสุขภาพและเป็นที่ยกย่องของสังคม โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ในด้านความรู้ ทักษะอาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเจตคติต่องานอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

เนื้อหาภายในเล่มเอกสารทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ประกอบด้วย บทนำ การจัดการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และบทสรุป

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้กำลังใจและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและจัดทำเอกสารวิชาการเล่มนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลุล่วงเพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์และสามารถนำไปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้

ประเวศ ทิ้งจันทร์แดง

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี